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Jón Þrándur Stefánsson

Frá: Sara Elísabet Svansdóttir <saras@vfh.is>
Sent: fimmtudagur, 3. febrúar 2022 11:34
Til: Jón Þrándur Stefánsson
Efni: RE: Vegna byggðakvóta Vopnafjarðar
Viðhengi: Bréf til atvinnu- og ferðamálanefndar v byggðakvóta.pdf; Fundargerð atvinnu- og 

ferðamálanefndar 28.1.docx

Sent to GoPro Case: -1

Sæll aftur,  
 
Hreppsráð tók þetta fyrir í morgun og hér er bókunin: 
 

a. Atvinnu- og ferðamálanefnd 28.1 
Lögð fram fundargerð atvinnu- og ferðamálanefndar frá 28.janúar. Hreppsráð samþykkir að leggja 
til við ráðuneytið að sérregla gildi Vopnafjarðarhrepp við úthlutun byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 
2021/2022. Um er að ræða reglugerð nr. 995/2021 um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa. Hreppráð 
tekur undir bókun nefndarinnar og samþykkir að farið verði eftir veiðireynslu eins og gert hefur 
verið. 
 
Einnig lagt fram bréf frá atvinnu- og ferðamálanefnd og framfara- og ferðamálafélagi Vopnafjarðar 
vegna ráðningu á ferðamálafulltrúa í fullt starf. Hreppsráð vísar erindinu til sveitarstjórnar til 
umræðu. Samþykkt samhljóða.  

 
Hér er fundargerðin: 
https://vopnafjardarhreppur.is/stjornsysla/sveitarstjorn/fundargerdir/hreppsrad/36 
 
Og í viðhengi er fundargerð atvinnu- og ferðamálanefndar og tillagan þeirra. 
 
Er þetta fullnægjandi svona? 
 
Kær kveðja, 
 
 

 

  

Sara Elísabet Svansdóttir  
Sveitarstjóri 
Sími: 4731300 
Vopnafjarðarhreppur 
Kt.710269-5569 
www.vfh.is 

 

 

 

  

 

  

 

From: Sara Elísabet Svansdóttir  
Sent: miðvikudagur, 2. febrúar 2022 14:17 
To: Jón Þrándur Stefánsson <jon.stefansson@anr.is> 
Subject: RE: Vegna byggðakvóta Vopnafjarðar 
 
Sæll aftur,  


